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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมช้ัน ๘  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. อ.ดร.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๓๐   น. 
 

วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการ         
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า กองบริการการศึกษาได้กําหนดปฏิทิน
กิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ                 
(ร่าง)  ปฏิทินวิชาการภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบ 
ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๒ การขอแผนการเรียนของนักศึกษา และรายช่ืออาจารย์ ผู้สอนประจําวิชา  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ แจ้ง ให้ ที่ป ระชุมทราบว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะเปิด            
ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น  และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน             
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้คณะแจ้งสาขาจัดส่ง                      
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แผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษารหัส ๖๑ และรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจําวิชาเอก                    
เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการนําไปพิจารณาวางแผนจัดการเรียนการสอน ต่อไป   
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม กองบริการการศึกษาทําบันทึกข้อความแจ้งคณะส่งแผนการเรียน           
ตลอดหลักสูตรของนักศึกษารหัส ๖๑ พร้อมท้ังส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนประจําวิชาเอกท้ังสอง                
ภาคการศึกษา เพ่ือท่ีกองบริการการศึกษา จะได้นําข้อมูลมาเตรียมจัดตารางสอนไว้ล่วงหน้า ยกเว้น
นักศึกษารหัส ๖๑ อาจจะดําเนินการจัดตารางสอนล่าช้าเนื่องจากต้องรอให้นักศึกษารายงานตัวให้
เรียบร้อยก่อน 
 
 ๑.๓ สรุปผลการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ป ร ะ ธ า น ฯ  แ จ ้ง ใ ห ้ ที ่ป ร ะ ช ุม ท ร า บ ว ่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง             
ได้ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอให้
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาช้ีแจงข้อมูลผลการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ซ่ึงขณะนี้มี
นักศึกษารายงานตัวจํานวน ๔๙๒ คน และมีนักศึกษาจาก สพม.ท่ียังไม่ได้มารายงานตัวจํานวน ๕๑ คน   
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๔ การจัดทําแถลงการณ์ช้ีแจง กรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
ประกาศรายช่ือหลักสูตรท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ประกาศรายช่ือหลักสูตรท่ีไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมี ๑ หลักสูตร 
คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได้งดรับ
นักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แล้วนั้น แต่ขณะนั้นยังขอปิดหลักสูตรไม่ได้เนื่องจาก               
มีนักศึกษาค้างอยู่ มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ดําเนินการปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ จึงถูกประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทําใ ห้ ไ ม่ ผ่ านการประเ มินสองปีติดต่อ กัน  มหาวิทยา ลัยจึ งได้ จัด ทํา                 
(ร่าง) แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานภาพของหลักสูตร                
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะ               
ก่อนเผยแพร่แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานภาพของหลักสูตร                
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต่อไป   
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ข้อคิดเห็นในท่ีประชุม  มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. เพ่ิมเติมสาเหตุท่ีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  
๒. ช่วงระยะเวลา ๒ ปี ให้ระบุ พ.ศ. ให้ชัดเจน 
๓. เปล่ียนคําว่าอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๔. เปล่ียนคําว่า อนุมัติจบ เป็น อนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
๕. ตรวจสอบการสะกดคําให้ถูกต้อง 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑     หน้า  ๓ 

 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง ข้อเท็จจริง
เก่ียวกับสถานภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยให้ปรับแก้
ไขตามมติท่ีประชุมพร้อมท้ังเสนออธิการบดีก่อนเผยแพร่แถลงการณ์ ต่อไป 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม    
โอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม 
จํานวน ๕ หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ Management Fair 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะจะจัดงาน
Management Fair คร้ังท่ี ๑๑ วันท่ี ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยคณะจะมีกิจกรรมภายในงาน 
อาทิเช่น การแข่งขันการตอบคําถามด้านบริหารธุรกิจ การแข่งขันการนําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
ประกวดชุดรีไซเคิล ประกวดร้องเพลง การจัดนิทรรศการวิชาการและวิชาชีพ การอบรมอาชีพให้แก่
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และมีพ้ืนท่ีให้แต่ละคณะเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๒ การแข่งขันวิชาชีพทางการบัญชี 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า สาขาวิชาการบัญชีได้
นํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันวิชาชีพทางการบัญชี ขณะนี้กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เข้ารอบ ๑ ใน ๕๐ ทีมจากท้ังหมด ๑๕๐ ทีม 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๓ การออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่ือสารองค์กร 
นําเสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ และจะไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรจังหวัดลําพูน แพร่ และน่าน ต่อไป 
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 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําเสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล จังหวัดลําปาง  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๕ การประชุมสัมมนา 
 ประธาน นําเสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการได้กําหนดจัดประชุมสัมมนา เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะการ
เขียนผลงานทางวิชาการ สําหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ แนวทางการจัดเวลาสอบ 
  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
จึงขอปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจัดเวลาสอบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  มีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้ 
 ๑. กรณีเป็นรายวิชาทฤษฎี ใช้ข้อสอบเลือกตอบอย่างเดียว หรือเลือกตอบและตอบส้ัน 
ควรพิจารณาจัดเวลาสอบไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที (๑ ข้อ ต่อ ๑ นาที) 
 ๒. กรณีใช้ข้อสอบอัตนัยเขียนตอบ ควรพิจารณากําหนดระยะเวลาสอบ ๒-๓ ช่ัวโมง 
 
 ๕.๒ แนวทางการประเมินผลการศึกษา  
  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
จึงขอปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติ ท่ีประชุม  พิจารณาประกาศสถาบันราชภัฏลําปาง เ ร่ือง แนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ร่วมกัน
และเห็นชอบให้เปล่ียนข้อความในประกาศ ข้อท่ี ๕-๖ โดยใช้แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ระดับช้ันเรียนแทน 
 
 ๕.๓ การพิมพ์รายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชําระค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน          
ผ่านระบบออนไลน ์
  เพ่ือให้การพิมพ์รายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชําระค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน 
เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการชําระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการพิมพ์รายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชําระ



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบออนไลน์ จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน             
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้เร่ิมใช้การพิมพ์ใบลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่           
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ เป็นต้นไป ส่วนนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ขอให้
กองบริการการศึกษารับผิดชอบพิมพ์ใบลงทะเบียนตามเดิม 
   ๕.๔ การพิจารณาส่งรายชื่อตัวแทนคณาจารย์ทุกคณะเป็น Leader Team 
ด้าน Active Learning  
  เ พ่ือ ใ ห้การดํ า เนินการของมหา วิทยา ลัยราชภัฏ ลําปาง มีคุณภาพและ                      
มีประสิทธิภาพ  จึ งขอความร่วมมือใ ห้ ทุกคณะส่งราย ช่ือตัวแทนคณาจารย์ ทุกคณะเป็น                 
Leader Team ด้าน Active Learning  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ทุกคณะส่งตัวแทนคณาจารย์ท่ีประสงค์จะเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการสอนของตนเองตามความสมัครใจ 
 
   ๕.๕ แนวทางการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษา 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยเหตุนี้จึง
ขออนุญาตให้อาจารย์ญาดา  ตาเมืองมูล ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษา ช้ีแจงรายละเอียดของ             
งานสหกิจศึกษาในการประชุมกรรมการบริหารคณะทุกคณะ 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามเสนอ โดยมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจ
ศึกษา ไปช้ีแจงรายละเอียดของงานสหกิจศึกษาในการประชุมกรรมการบริหารคณะทุกคณะ ยกเว้น
คณะครุศาสตร์ 
 
 ๕.๖ แนวทางการพิจารณาการลาของอาจารย์ช่วงเปิดภาคเรียน  
 เ พ่ือใ ห้การดํ า เนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพจึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางการพิจารณาการลาของอาจารย์ช่วงเปิดภาคเรียน 
ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   เห็นควรให้ทุกคณะพิจารณาดําเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
 ๑. ควรอนุเคราะห์อาจารย์ในสังกัดคณะงดเว้นการลาพักผ่อนในช่วงเปิดภาคเรียน 
 ๒. กรณีมีเหตุจําเป็นช่วงระยะเวลาการลาตรงกับช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอน           
ไม่ควรอนุญาตให้ลาพักผ่อน หากอาจารย์ประสงค์ลากิจ ควรจัดทําบันทึกข้อความเพ่ือขอสอนชดเชย 
โดยขอความอนุเคราะห์คณบดีติดตามการสอนชดเชยของอาจารย์ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของ
นักศึกษา 
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วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑ แนวทางการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 เพ่ือให้การดําเนินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางการรับนักศึกษาใหม่ 
ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณบดีและผู้เก่ียวข้องเป็นการ
เฉพาะ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณากลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการ ร่วมกัน 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๓๐   น. 
 
 
 
 

 

              (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


